

Trường THCS Phúc Đồng tổ chức cho học sinh tham quan, học tập ngoại khóa tại khu K9- Đá Chông và Khu du lịch Khoang Xanh.

Hoạt động trải nghiệm ngoại khóa là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục phát triển toàn diện cho các em học sinh. Thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ năm học 2021-2022, ngày 17/05/2022, trường THCS Phúc Đồng phối hợp với Ban đại diện CMHS, công ty CP TMĐT Du lịch Ấn tượng đã tổ chức đưa học sinh toàn trường đi tham quan, học tập trải nghiệm ngoại khóa tại khu K9- Đá Chông và Khu du lịch Khoang Xanh.

Chuyến xe bắt đầu khởi hành từ 6h30 sáng. Trong tiết trời mát mẻ với không khí vui tươi, hào hứng của từng bạn học sinh, thầy và trò trường THCS Phúc Đồng bắt đầu một chuyến hành trình khám phá học tập trải nghiệm.

Điểm đến đầu tiên của hành trình là khu K9- Đá Chông. Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. K9 được chọn là nơi giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kể từ đây, K9 được mang mật danh “Khu căn cứ K84”. K84 không những là nơi giữ gìn, bảo quản thi hài Bác mà còn diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng thể cho nhiều đoàn đại biểu kể từ năm 1969 đến 1975.

Kể từ năm 1995, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể địa phương trong cả nước được đến dâng hương tưởng niệm Bác, sinh hoạt chính trị và tham quan Khu di tích K9. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở K9 khánh thành ngày 2-9-2015, là công trình mang ý nghĩa lịch sử và chính trị to lớn, là nơi để đồng bào, khách quốc tế đến tham quan, tưởng niệm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, truyền bá nâng cao giá trị đạo đức, phát triển nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điểm đến tiếp theo là khu du lịch Khoang Xanh. Nằm trong quần thể vườn quốc gia Ba Vì , Khoang Xanh -Suối Tiên được biết tới là khu nghỉ dưỡng lý tưởng với cảnh quan thơ mộng, hữu tình. Nằm trong quần thể vườn quốc gia tại khu vực Ba Vì, Khoang Xanh – Suối Tiên được hưởng trọn vẹn cảnh quan tươi đẹp của toàn khu giữa khung cảnh ngoại ô thanh bình và lãng mạn.

Chuyến đi này không chỉ giúp các em học sinh có cơ hội để trải nghiệm thực tế những bài học về lòng biết ơn “uống nước nhớ nguồn”, ý thức bảo tồn những di tích văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường du lịch sạch đẹp, văn minh và giúp các em bổ sung thêm kiến thức thực tế cuộc sống, tiếp cận với những kiến thức không chỉ qua sách vở mà đây còn là dịp các em được giao lưu học hỏi, chia sẻ tình bạn, tình đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong một tập thể, giữa các tập thể lớp với nhau và làm cho tình bạn, tình thầy trò trở nên gắn bó khăng khít.

Ngoài ra, các em học sinh còn được hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm thú vị, những trò chơi team building lí thú. Qua các trò chơi vận động này, học sinh được thỏa sức sáng tạo, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết cùng sự phối hợp nhịp nhàng. Đây là một chuyến tham quan học tập ngoại khóa đầy thú vị và ý nghĩa!

17 giờ 30 các em học sinh trở về trường an toàn, kết thúc một chuyến đi học tập trải nghiệm ngoại khóa vô cùng thú vị với thật nhiều kỉ niệm đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến tham quan học tập ngoại khóa của thầy và trò trường THCS Phúc Đồng:









Tác giả Nguyễn Phương Hồng